



ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๖๕๖

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓) มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนาอนุบาลมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดบึงกาฬ)

อ้างถึง ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับกรณีพนักงานสถานธนาอนุบาลมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) ขอเรียนว่า คณะกรรมการ จ.ส.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติให้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนาอนุบาลมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เพื่อให้สถานธนาอนุบาลและพนักงานสถานธนาอนุบาลถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงชักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานสถานธนาอนุบาลมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต ดังนี้

๑. กรณีความปรากฏว่าพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ใด กระทำการหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล ให้พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้รู้เห็น รีบรายงานการกระทำหรือพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานตามข้อ ๑ แล้ว ให้รีบทำการตรวจสอบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว หากผลการตรวจสอบและพิจารณาปรากฏว่า พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ที่เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล ให้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ และสั่งให้พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้นั้นไปประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งสั่งให้พนักงานสถานธนาอนุบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานให้ประธานกรรมการ จ.ส.ท. ทราบ

๓. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาตามข้อ ๒ แล้ว ไม่ปรากฏว่า พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล แต่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามข้อพึงปฏิบัติในเรื่องอื่น ให้รีบดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นโดยเร็ว

๓.๑ ถ้าผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่า ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ จึงให้สั่งพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้นั้น กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม แล้วรายงานให้ประธานกรรมการ จ.ส.ท. ทราบ

/๓.๒ ถ้าผล...

๓.๒ ถ้าผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่า ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า พนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ แต่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ในเรื่องอื่นก็ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัย และหากเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป

๓.๓ ถ้าผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นปรากฏว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงาน สถานธนาอนุบาลผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ให้รับดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญา และให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน แล้วให้รายงานประธานกรรมการ จ.ส.ท. เพื่อสั่งพนักงานพนักงานสถานธนาอนุบาลที่เกี่ยวข้อง ไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาต่อไป

๔. กรณีพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ใดพบว่า มีการกระทำการหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริตอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล แต่ไม่รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น ถ้าผลการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นมีมูลว่ากระทำความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัยทันที

๕. กรณีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดได้รับรายงานเกี่ยวกับการกระทำการ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตอันอาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาลแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่หรือปล่อยปละละเลยไม่ติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อันอาจเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่สถานธนาอนุบาล ประธานกรรมการ จ.ส.ท. จะรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมดังกล่าว ต่อผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนขึ้นทำการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาอนุบาลทุกแห่ง ถูปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาล  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายตรวจการสถานธนาอนุบาล

โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑ ต่อ ๑๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jstdla.99@gmail.com

ผู้ประสานงาน นางสาวปาริตา เพียรดี

โทร ๐๘๒-๒๗๒-๒๘๖๔